

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TÂN CHÂU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 372<sup>g</sup> /UBND

V/v tăng cường tuyên truyền về Mã  
bưu chính quốc gia trên hệ thống  
thông tin cơ sở.

Tân Châu, ngày 9 tháng 10 năm 2020

Kính gửi:

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 1700/STTTT-CNTTBCVT ngày 15/10/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường tuyên truyền về Mã bưu chính quốc gia trên hệ thống thông tin cơ sở (đính kèm văn bản). Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo như sau:

Giao Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường phát thanh các bản tin tuyên truyền về Mã bưu chính quốc gia trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở theo nội dung Công văn số 1700/STTTT-CNTTBCVT ngày 15/10/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông. Tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông **trước ngày 30/12/2020**.

Đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ nội dung Công văn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: *lu*

- CT, các PCT.UBND huyện;
- Như trên;
- LĐVP; CVVP;
- Lưu VP. HĐND-UBND huyện. *th*

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*mm*  
**Nguyễn Thị Phượng**

**UBND TỈNH TÂY NINH**  
**SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1700 /STTTT-CNTTBCVT  
V/v tăng cường tuyên truyền về Mã Bưu chính  
quốc gia trên hệ thống thông tin cơ sở

Tây Ninh, ngày 15 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố;

Thực hiện Công văn số 999/TTCS-TTTQ ngày 09/10/2020 của Cục Thông tin cơ sở về việc tăng cường tuyên truyền về Mã Bưu chính quốc gia trên hệ thống thông tin cơ sở đã được ban hành tại Quyết định số 2475/QĐ-BTTTT ban hành Mã bưu chính quốc gia.

Việc sử dụng Mã bưu chính quốc gia đem lại lợi ích cho người sử dụng dịch vụ, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ cũng như đối với các cơ quan quản lý Nhà nước. Đối với người sử dụng dịch vụ bưu chính, việc tra cứu và ghi mã bưu chính trên bưu gửi sẽ giúp cho quá trình chuyển, phát bưu gửi được nhanh chóng, chính xác, an toàn tới địa chỉ người nhận. Bên cạnh đó, hệ thống Mã bưu chính quốc gia còn là nền tảng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về địa chỉ bưu chính, mở ra khả năng ứng dụng rộng rãi cho các doanh nghiệp nói chung, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử, hỗ trợ chương trình tìm kiếm cứu nạn, xây dựng bản đồ số gắn với Mã bưu chính.

Vì những lợi ích trên, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tuyên truyền về Mã Bưu chính quốc gia trên hệ thống thông tin cơ sở trên hệ thống thông tin truyền thanh cơ sở cấp huyện, cấp xã và các phương tiện truyền thông khác.

Kết quả thực hiện báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 30/12/2020.

(Đính kèm tài liệu tuyên truyền).

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hoá - thông tin và Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố. (t/h);
- Lưu: VT, P.TTBCXB, P.CNTTBCVT.

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Huỳnh Thanh Nam**

## TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ MÃ BƯU CHÍNH QUỐC GIA

Ngày 29/12/2017, Bộ trưởng Bộ TTTT đã ký Quyết định số 2475/QĐ/BTTTT ban hành Mã Bưu chính quốc gia. Theo đó, Mã bưu chính quốc gia mới gồm tập hợp năm (05) ký tự số được gán cho các xã, phường và đơn vị tương đương; các điểm phục vụ bưu chính thuộc mạng bưu chính công cộng; các điểm phục vụ bưu chính và đối tượng phục vụ thuộc mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Việc triển khai ứng dụng Mã bưu chính quốc gia trong lĩnh vực bưu chính sẽ đem lại lợi ích cho người sử dụng dịch vụ, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ cũng như đối với các cơ quan quản lý Nhà nước. Đối với người sử dụng dịch vụ bưu chính, việc tra cứu và ghi mã bưu chính trên bưu gửi sẽ giúp cho quá trình chuyển, phát bưu gửi được nhanh chóng, chính xác, an toàn tới địa chỉ người nhận.

Để có thông tin tra cứu, cách ghi Mã bưu chính quốc gia trên phong bì thư, tổ chức, cá nhân có thể truy cập trực tiếp trên các Trang thông tin điện tử <http://mabuuchinh.vn>; <http://postcode.vn> để tra cứu hoặc tìm hiểu trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ TTTT <http://mic.gov.vn>.

Hệ thống phần mềm trên các trang thông tin điện tử sẽ cung cấp cho khách hàng dữ liệu về mã bưu chính khi có các thông tin về xã/phường/thị trấn trên địa chỉ khách hàng hay thông tin về tên các cơ quan, tổ chức, đoàn thể; tên các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế... tại Việt Nam và ngược lại.

Tại ô “Tìm kiếm”, người dùng có thể nhập tên các “đối tượng gán mã” để tra Mã bưu chính. Để bảo đảm tính chính xác của thông tin cần tra cứu, các tên riêng nên đưa vào trong dấu ngoặc kép, ví dụ: nhập “Tây Ninh”, “Tân Biên”, “Đương Minh Châu”. Lưu ý, tiếng Việt nên sử dụng bộ gõ Unicode tổ hợp theo TCVN 6909:2001